

MGA ALITUNTUNIN PARA SA PANGANGASIWA SA PAGBISITA SA BATA

Ang mga alituntuning ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sinusubaybayang pagbisita sa bata.

1. Hindi kailanman iiwan nang mag-isa ang (mga) bata sa taong sinusubaybayan ang pagbisita.
2. Hindi kukuwestyunin ang pagpapasya ng supervisor ng pagbisita sa harap ng (mga) bata. Ang mga reklamo tungkol sa mga pasya ng supervisor ay dapat iparating sa mediator, special master, o hukuman sa ibang pagkakataon.
3. Ang sinusubaybayang tao ay hindi dapat magsimula ng anumang talakayan sa (mga) bata tungkol sa kaso sa hukuman, tungkol sa anumang alegasyong ginawa, tungkol sa kabilang partido, o tungkol sa mahahalagang plano sa hinaharap, gaya ng tumira sa iisang bahay o magkasamang magbiyahe.
4. Dapat paunang aprubahan ng supervisor ng pagbisita ang anumang regalong ibibigay sa (mga) bata.
5. Dapat abisuhan ng supervisor ng pagbisita ang hukuman sa pamamagitan ng sulat kung lalabagin ng sinusubaybayang tao ang alinman sa mga panuntunan sa mga alituntuning ito. Dapat magbigay ang supervisor ng pagbisita ng pasalita o nakasulat na buod ng mga pagbisita kung hihilingin ng hukuman.
6. Hinihikayat ng hukuman ang supervisor ng pagbisita na iulat sa Mga Serbisyong Pagprotekta sa Bata kung ang supervisor ng pagbisita ay may nalaman, o makatuwirang naghihinala, ng anumang pagdurusa ng isip na idinudulot sa (mga) bata, kung nanganganib ang emosyonal na kapakanan ng (mga) bata sa anumang paraan, o kung mayroong anumang insidente ng pang-aabuso sa bata. Dapat gawin ang pag-uulat sa pamamagitan ng telepono sa lalong madaling panahon. Ang 24 na oras na numero ng telepono para gumawa ng mga ulat sa Mga Serbisyong Pagprotekta sa Bata sa County ng Alameda ay (510) 259-1800. Kung nangyari ang insidente o mga kaganapan sa ibang county, tawagan ang Mga Serbisyong Pagprotekta sa Bata sa county na iyon. Dapat alam ng supervisor ng pagbisita na magbibigay ng pagsubaybay sa labas ng County ng Alameda ang numero ng telepono ng mga naaangkop na ahensya ng Mga Serbisyong Pagprotekta sa Bata bago magsimula ang mga pagbisita sa ibang county. Tawagan ang Mga Serbisyong Pagprotekta sa Bata sa (510) 690-3500 nang may ulat sa lalong madaling panahon pagkatapos tawagan ang Mga Serbisyo sa Pagprotekta sa Bata. Kung hihikayatin ng hukuman ang supervisor ng pagbisita na magsumite ng nakasulat na ulat sa Mga Serbisyong Pagprotekta sa Bata sa loob ng 36 na oras sa isang form na ibinigay para sa layuning ito. (Available ang mga kopya ng form mula sa Mga Serbisyo ng Hukumang Pampamilya mula sa Mga Serbisyo ng Hukumang Pampamilya.)